

ศัลย์แพทย์สมาคม RCOST และ JOA กว่า 2,100 คน ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 41 ณ รอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมนานาชาติพีช พัทยา



พัทยา, ประเทศไทย – ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช พัทยา เนรมิตสถานที่จัดงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 41 แก่ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (RCOST) เมื่อวันที่ 20 – 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติ จากสมาคมออร์โธปิดิกส์ประเทศญี่ปุ่น (JOA) เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,100 คน จาก 15 ประเทศทั่วโลก ทั้งนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ และบริษัทฯชั้นนำ

ภายในงานตลอด 3 วัน มีการจัดประชุมและนิทรรศการทางวิชาการภายใต้หัวข้อ “Collaboration - Challenge - Creativity” งานแสดงนิทรรศการจากบริษัทฯ การประชุมสัมมนาแบบเต็มรูปแบบ รวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับการ วินิจฉัยโรคและการรักษาความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง ประเทศไทยยังได้ยกระดับการประชุมสู่ความเป็นสากลด้วยการเพิ่มการจัดงานประชุมในหัวข้อ “JOA Visiting RCOST 2019” เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของทั้ง 2 สมาคม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศในแถบอาเซียน ยุโรป และ อเมริกาเหนือ ซึ่งพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของรอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมนานาชาติพีชสามารถตอบสนอง การจัดงานที่หลากหลายเช่นนี้ได้เป็นอย่างดี

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีชตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกว่า 100 ไร่ ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลสีครามที่สวยงามของอ่าวไทย ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศูนย์ประชุมที่มีความหลากหลาย และครบวงจรที่สุดในเอเชีย ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการในการประชุมได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ การประชุมระดับนานาชาติ หรือจัดงานเลี้ยง เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางมากกว่า 13,000 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับมาตรฐานสากลที่ครบครัน บริการระดับมืออาชีพร และเทคโนโลยีทันสมัย หากท่านกำลังมองหาสถานที่ในการจัดงาน สามารถติดต่อผู้จัดการฝ่ายขายของเราเพื่อรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ (+66) 38 250 421 ต่อ 2845 หรืออีเมลล์ success@royalcliff.com ที่ทีมงานของเราพร้อมที่จะรังสรรค์งานของท่านให้น่าจดจำ และพิเศษสุด!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีช สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.royalcliff.com และ www.peachthailand.com